

## เมื่อกลัวจึงกล้า

### >>> ความกลัวคือแรงบันดาลใจให้กล้าและก้าวสู่การพัฒนา <<<

คนเราเกิดมาย่อมมีความกลัวติดตัวมาไม่มากก็น้อย อาจจะเพราะสภาพแวดล้อม อาจเพราะการเพาะบ่มสอนสั่ง

ตอนเด็ก กลัวนั้นกลัวนี่ เพราะถูกหลอก ถูกขู่ ถูกบอกให้กลัว

โตขึ้นกลัวเรียนไม่ได้ กลัวไม่มีเพื่อน กลัวไม่มีความรัก

มีงานทำก็กลัวเงินเดือนจะน้อย กลัวไม่ได้ตำแหน่ง  
กลัวการไม่มี..

กลัวที่วันเหลือน้อย กลัวตายบ้าง กลัวไม่มีคนเลี้ยงดู  
กลัวความโดดเดี่ยว กลัวเจ็บปวด กลัวสารพัด

ถ้าจะสอนว่า **อย่ากลัวความตาย** เพราะมันเป็นเงาของสิ่งมีชีวิต แต่จงกลัวชีวิตก่อนและหลังความตายให้มาก



**ประพาศิตินให้ดีก่อนตาย เพื่อจะได้รับผลในชีวิตหลังความตาย** ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด คือช่วงเวลาในปัจจุบัน ใช่หรือไม่ เราควรที่จะเข้าใจชีวิตของเราบนโลกแห่งความจริง และตื่นมาทำวันนี้ให้ดีที่สุดในชีวิต เพื่อเตรียมตัวเราหลังความตายกลับไปสู่บ้านพระบิดา

**หกล้มไม่น่ากลัว ที่น่ากลัว** คือ ไม่ยอมลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

เกิดมาในครอบครัวฐานะยากจนไม่น่ากลัว ที่น่ากลัว คือ หนักไม่เอาเบาไม่สู้

คนอื่นดูถูกดูแคลนไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวก็คือ ตัวเองดูถูกตัวเอง

อย่าใช้ชีวิตอยู่กับคำนิทาของคนอื่น อย่าหวังความสุขจากการถูกยอมรับ

รู้ไว้เถิด ทุกคนต่างก็มีดีอยู่ในตัวเอง....

คนเราทุกคนต่างเคยตกที่นั่งลำบากเหมือนกันทุกคน

เมื่อใดที่เผชิญกับความยากลำบาก อย่าได้เอาแต่โทษกล่าวหรือปรักปรำ

ในเมื่อเราทุกคนย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ ก็ตั้งใจทำตอนนี้ เพื่อปูทางสิ่งที่ดีในอนาคต

คิดเป็น ทำเป็น บวกกับความมานะพยายาม คนเช่นนี้ คือ คนที่ก้าวผ่านความกลัว

**อย่าได้กลัวว่าจะไร้ตัวตน ไม่มีคนมองเห็น**

อย่าได้กลัวว่าจะโดดเดี่ยว ไม่มีใครเข้าใจ

เราโดดเดี่ยวมาตั้งแต่ต้น คนที่ผ่านมาจะใกล้ชิดสนิท  
แค่ไหน สุดท้ายยังคงต้องผ่านไป

เข้าใจความไร้ตัวตน ละการดิ้นรนไขว่คว้า

จะอยู่ลำพัง กลางฝูงชน จะโดดเดี่ยวหรือมีคนเคียงข้าง

จะได้รับการยอมรับ หรือมองผ่าน เราก็ยังเป็นสุขได้ ด้วยตัวของเราเอง ไม่ได้สร้าง  
ความเดือดร้อนให้ใคร

ดังคำกล่าวที่มีมา “ทองแท้” ย่อมไม่กลัวไฟ ใครจะว่าอะไรปล่อยเขาว่าไป คนฉลาดพอเขาจะ  
ฟังความรอบด้าน และจะกล้าทบทวนตัวเองว่า เราเป็นไปตามสิ่งที่ผู้คนพูดถึงหรือไม่ แต่ก็เชื่อว่าต้อง  
นำทุกคำพูดมานั่งคิด เพราะมันไม่สามารถทำให้เราก้าวพ้นหนทางเดิมได้

**ความกลัวคือพระพรประการหนึ่ง** เพื่อให้เรามีความถ่อมตน

ความกลัวสอนให้เราวางใจในพระเจ้าเสมอ

**ความกลัวเป็นสิ่งเตือนตนเพื่อสร้างความกล้าสู่ความเก่ง** โดยมีความรักเป็นศูนย์กลาง พร้อม  
นำพาสู่ความสุขสันติในชีวิต...



คนข้างวัด

ติดตามอ่านบทความได้ที่ <https://konkhangwat.blogspot.com>